
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ครั้งที่ 4/2565 
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565  

ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  

 

ผู้เข้าประชุม 
  1. นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล ประธานกรรมการ 
 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 8 
  ๒. นางสาวจิรดา พูลสวัสดิ์ ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์  
 ประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  3. นายบุญมี  ฤทธิประภาส ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
  4. นางสาวอภินันท์ภรณ์  ใต้หล้าสถาพร รองประธานกรรมการ  
  5. นายเตี้ย  ม่วงพา กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
  6. นายรุ่งโรจน์  สงสะนะ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
  7. นายสุภาพ  โนรีวงศ ์ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
  8. นายอรรถนัย  นนทมาตร์ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
  9. นายณัฐปคัลภ์  ประเสริฐโสภณ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
10. ร้อยตำรวจโท สมเกียรติ  ภูมินทร์ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
11. นายมาโนช  คุ้มยา กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
12. นายดานัย  อิทธิโชติ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
13. นายบุญเลี้ยง  ทวีธนกุลภา กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
14. นายอัมพร  น้อยสุวรรณ์ กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
15. ร้อยตรี มานะ  บรรเทิงจิตร์ กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
16. นายวสันต์ วโรกร กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
17. นางสาวฐิติกานต์  นิรามัย เลขานุการ  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
18. นายนฤชิต  วิมิตตะนันทกุล ผู้ช่วยเลขานุการ  
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
19. นางสาวจุฑาพร  บุตรสีเขียว ผู้ช่วยเลขานุการ  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

ผู้ไม่มาประชุม (ลาประชุม ติดภารกิจ) 
  1. นายร่มไทร   ทิพยเศวต ที่ปรึกษาด้านวิชาการ 
  2. นายธีรพัฒน์  เกิดสวัสดิ์ กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
  3. นายจีรทัศน์   แจ่มไพบูลย์ กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายดุลพินิจ  หนูเอียด วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
 แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 
 2. นายอารยะ  มังกรานนท์ชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 3. นางสาวภาวิณี อมรขจรเดช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
 4. นางสาวศรีไพร  บุรพจิตร์ พนักงานทรัพยากรบุคคล   
   สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 5. นางสาวดวงดาว  เฮงมัก เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

 เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
 1.การประชุมคณะกรรมการ ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 4/2565 นี้ เป็นการประชุมครั้ง
สุดท้าย เนื ่องจากคณะกรรมการได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ไปเมื ่อวันที ่ ๑3 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ซึ่งตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา ได้ทำหน้าที่เป็นอย่างดี และขณะนี้จังหวัดได้มีการสรรหา 
ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา ชุดใหม่ เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะประชุมได้ช่วงเดือนมกราคม 2566 ประธานจะจัดเวลา 
มาประชุมในช่วงดังกล่าว  
 2.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านใหม่ (นายธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลาส) ได้รับนโยบายจาก 
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) โดยขอให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีทำการสำรวจสิ่งปลูกสร้าง
ของทางราชการที่ใช้งบประมาณของภาครัฐ ซึ ่งดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ หรือดำเนินการแล้วเสร็จ 
แต่ถูกปล่อยทิ้งร้างไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน ในพื้นที่รับผิดชอบ เช่น โรงเรียนขนาดเล็กที่มีการยบุรวม 
ศูนย์จัดแสดงจำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP สนามกีฬาที่ถูกทิ้งร้าง ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อช่วยกันพิจารณา  
หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมกัน
พิจารณาแล้วเห็นว่า ก.ธ.จ. เป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง และอยู่ในพื้นที่ จึงควรใช้กลไกลของ ก.ธ.จ. ในการ
ติดตาม สอดส่อง จึงขอความร่วมมือ ก.ธ.จ. สำรวจพื้นที่ของตนว่ามีสิ่งปลูกสร้างใดที่ถูกทิ้งร้างที่เข้าข่ายลักษณะ
ดังกล่าว หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ โดยส่งรายละเอียดให้ฝ่ายเลขานุการทราบโดยเร็ว เพ่ือรวบรวมในภาพรวม
นำเสนอปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) ทราบว่ามีสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว 
อยู่ในพื้นท่ีใด มีหน่วยงานใดที่รับผิดชอบ เพ่ือพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา หรือนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 กรรมการผู ้แทนภาคประชาสังคม (นายบุญเลี ้ยง ทวีธนกุลภา) เรียนต่อที ่ประชุมว่า 
เนื่องจากสิ่งปลูกสร้างที่ถูกปล่อยทิ้งร้างมีจำนวนมาก บางแห่งเป็นสถานที่ที่มีลักษณะเป็นโบราณสถาน ภายใน 
อาจมีทรัพย์สินที่มีค่าที่อาจถูกขโมย จึงเห็นด้วยที่จะมีการสำรวจสิ่งปลูกสร้างของส่วนราชการที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้
ประโยชน์ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และเห็นว่าเรื ่องนี้ควรแจ้งให้กระทรวง และหน่วยงานราชการทราบ  
เพ่ือสำรวจทรัพย์สินของตนเอง  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2565 
  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 
 เลขานุการเสนอที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/๒๕65 เมื่อวันที่ 27 กันยายน ๒๕๖5  เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์  
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นั้น ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ (จำนวน 13 หน้า) 
และแจ้งเวียนให้กรรมการทุกท่านพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ  เรียบร้อยแล้ว  ตามหนังสือคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ นร (กธฉช) ๐๑๐๐.08/ว 9479 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน ๒๕๖5 และเมื่อถึง
กำหนดระยะเวลาในการรับรองรายงานการประชุมฯ ภายในวันที ่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๖5 ปรากฏว่า  
ไม่มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงาน 
การประชุม ครั้งที่ 3/๒๕65 เมื่อวันที่ 27 กันยายน ๒๕๖5 

 มติที ่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  
ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การเปลี่ยนแปลงเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 เลขานุการเสนอที่ประชุมว่า ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ธ.จ.” ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเขตอำนาจ  
ในจังหวัดเป็นประธาน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัด 
เป็นกรรมการ และข้อ ๕ วรรคสาม ได้กำหนดให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัด  
สำนักนายกรัฐมนตรีตามที่ประธานเสนอเป็นเลขานุการหนึ่งคนและผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน และแต่งตั้งข้าราชการ
ในจังหวัดนั้นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอเป็นผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน  
 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 256/๒๕65 ลงวันที่ 5 
ตุลาคม ๒๕65 มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการเขตตรวจราชการต่าง ๆ 
โดยให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางชื่นชีวัน  ลิมป์ธีระกุล) รับผิดชอบเขตตรวจราชการ ดังนี้ 
 - เขตตรวจราชการที่ 2 กลุ ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ  
 - เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี 
และจังหวัดระยอง  
 ทั้งนี้ เนื่องจากมีการเปลี ่ยนแปลงคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที ่ปฏิบัติงานสนับสนุน 
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 8  
(นางชื่นชีวัน  ลิมป์ธีระกุล) ในฐานะประธาน ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา จึงได้เปลี่ยนแปลงการมอบหมายข้าราชการ  
สังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที ่เลขานุการ และผู ้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการ  
ธรรมาภิบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้   
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ปฏิบัติหน้าที ่ มอบหมายเดิม มอบหมายใหม ่

เลขานุการ 
ก.ธ.จ. 

นางสาวธรศิญา  เชื้อสระคู 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ชำนาญการพิเศษ 
 

1. นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย      
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
2. นางสาวจุฑาพร  บุตรสีเขียว  
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (สำรอง)   

ผู้ช่วย 
เลขานุการ  

ก.ธ.จ. 

นายวิทยา  ทองสาย 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ  

1. นางสาวจุฑาพร  บุตรสีเขียว   
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
2. นางสาวภาวณิี  อมรขจรเดช  
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  (สำรอง) 

สำหรับในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้นายนฤชิต วิมิตตะนันทกุล 
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

  มติที่ประชุม  รับทราบ  

 3.2 การดำเนินการตามมติที ่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  
  ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 
  เลขานุการเสนอที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากในคราวประชุม ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 
3/2565 เมื ่อวันที ่ 27 กันยายน 2565  รองประธาน ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า ก.ธ.จ. 
ฉะเชิงเทรา ได้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10, 22 และ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 และวันที่ 
20 กันยายน 2565 รวมจำนวน 12 โครงการ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสำคัญเพื่อขอให้หน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดของผลการสอดส่อง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 (๑) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จำนวน 9 โครงการ ดังนี้ 

ลำดับที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลสอดส่อง 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า 

1 วางท่อประปาบริเวณ ถนนสาย 314 หมู่ 3 
ตำบลลาดขวาง ถึงตำบลแสนภูดาษ อำเภอ
บ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

12,074,000 ผลสอดส่อง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565   
การดำเน ินการ เร ียบร ้อย ม ีป ้ ายแสดง
รายละเอียดของโครงการ ไม่พบข้อสังเกตและ
ข้อสงสัย  

2 วางท่อประปาบริเวณสถานีแปลงยาว – สถานี
ทุ่งสะเดา ตำบลแปลงยาว และตำบลวังเย็น 
อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

22,216,400 ผลสอดส่อง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565   
มีการวางท่อประปาและฝังกลบเรียบร้อยแล้ว  
และมีการเปิด - ปิด น้ำประปาตามเวลา  

3 วางท ่อประปาบร ิ เวณส ี ่แยกบางคล้า  
ถ ึงทางเข ้าว ัดใหม ่ท ุ ่ งรวงทอง หม ู ่  5  
ตำบล เม ื อ ง ใหม่  อ ำ เ ภ อ ร า ชส า ส์ น  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

12,469,000 ผลการสอดส่อง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 
- เบิกจ่ายแล้ว 12,460,000บาท คงเหลือ 
9,000 บาท 
- ม ีการติดต ั ้งป ้ายแสดงรายละเอียดของ
โครงการในจุดที่มองเห็นได้ไม่ชัดเจน  
ข้อเสนอแนะ 
ขอให้การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า 
ดำเนินการเคลื่อนย้ายป้ายแสดงรายละเอียดของ
โครงการไปติดต ั ้งในบร ิเวณจุดที ่ดำเนิน
โครงการและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
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ลำดับที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลสอดส่อง 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
การประปาส่วนภูมภิาค สาขาพนมสารคาม 

4 วางท ่อประปา บร ิ เวณแยกถนน 304   
ถึงถนนเล ียบคลองชลประทาน ตำบล
หนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

7,116,000 ผลสอดส่อง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 
- เบิกจ่ายแล้ว 7,115,000 บาท คงเหลือ 
1,000 บาท 
- มีการวางท่อและฝังกลบเรียบร้อยแล้ว แต่ 
การติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ 
อยู่ในจุดที่ผู้คนมองไม่เห็น 

5 วางท่อประปา บริเวณบ้านชำขวาง หมู่ที่ 1  
ตำบลเขาหินซ้อน  อำเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

5,372,000 ผลสอดส่อง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 
- เบิกจ่ายแล้ว 5,370,000 บาท คงเหลือ 
2,000 บาท 
- มีการวางท่อและฝังกลบเรยีบร้อยแล้ว  

แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา           
6 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต

แยกทางหลวงหมายเลข 304 – บ ้ าน 
เทพประทาน  อำ เ ภอสนามช ั ย เ ขต  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

9,493,700 ผลสอดส่อง เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 
- เบิกจ่ายแล้ว 9,488,000 บาท  คงเหลือ 
5,700 บาท 
- ท่อระบายน้ำมีขนาดเล็กเกินไป อาจทำให้
น้ำไหลผ่านได้ไม่สะดวก  
ข้อเสนอแนะ 
ขอให้แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา ขยาย
ท่อระบายน้ำให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มให้
น้ำไหลผ่านได้สะดวกขึ้น 

7 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
สายแยกทางหลวงหมายเลข 3076  
เชื่อมบ้านหนองประโยชน์ ตำบลท่าตะเกียบ 
อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา   

9,998,000 ผลสอดส่อง เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 
- เบิกจ่ายแล้ว 9,980,000 บาท คงเหลือ 
10,000 บาท 
- ถนนเป ็นหล ุมเป ็นบ ่อจำนวนมาก อาจ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู ้ใช้รถใช้ถนนได้ โดย
เส้นทางดังกล่าวยังอยู่ในระยะเวลาประกันของ 
ผู้รับจ้างที่จะสามารถแก้ไขปรับปรุงได้  
ข้อเสนอแนะ 
ขอให้แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทราแจ้ง 
ผู้รับจ้างให้แก้ไขปัญหาของถนนในจุดที่เป็น
หลุมเป็นบ่อ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่อ
ผู้ใช้รถใช้ถนน 

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา 
8 ก่อสร้างเขื ่อนเรียงหินป้องกันตลิ ่งริมทะเล 

บร ิเวณหมู ่ท ี ่  1 ตำบลสองคลอง อำเภอ 
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (รางตาสอน 
ช่วงที่ 2) 

7,000,000 
 

สอดส่องซ้ำเมื่อวันท่ี 20 กันยายน 2565   
ปัจจุบันสามารถดำเนินการไปแล้วประมาณ
ร้อยละ 60 โดยบางช่วงต้องก่อสร้างเขื ่อน
ป้องกันตลิ่งผ่านพ้ืนท่ีของเอกชน  

9 ก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันตลิ่งริมทะเล 
บริเวณหมู่ที ่ 2 ตำบลสองคลอง อำเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

9,100,000 ผลสอดส่องเมื่อวันท่ี 20 กันยายน 2565  
ผลการสอดส่องโครงการดำเนินการไปแล้ว
ประมาณ 60 - 70 % 
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 (๒) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 1 จำนวน ๓ โครงการ ซึ่งมแีขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา เป็นหน่วยดำเนินการ ดังนี้ 

ลำดับที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลสอดส่อง 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
๑ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต 

สายทางหลวงชนบท ฉช.3005 แยกทาง
หลวงหมายเลข 314 -  อำเภอบ้านโพธิ์ 
ตำบลลาดขวาง – ตำบลสนามจ ันทร์  
อำเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

60,000,000 ผลสอดส่อง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565   
ม ีการฝ ังกลบท ่อประปา เก ่า เพ ื ่อ เดิน 
ท่อประปาใหม่เรียบร้อยแล้ว  

๒ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต 
สามแยก ทล.3076 บ้านไทรทอง เชื่อมต่อ 
ทล.331 ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลง
ย า ว  จ ั ง ห ว ั ด ฉ ะ เ ช ิ ง เ ท ร า  ต ำ บ ล 
หนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

50,000,000 ผลสอดส่อง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565   
ถนนที่สร้างใหม่มีขนาดเล็กและแคบกว่า
ของเดิม และงบประมาณในการก่อสร้าง 
ไม่ครอบคลุมไหล่ทาง มีรอยต่อของถนน 
บางช่วงไม่เท่ากัน  

๓ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต 
ถนนสามแยก ทล.3076 บ้านธรรมรัตนใ์น 
ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เชื ่อมต่อ ทล.3245 
ตำบลเกษตรส ุวรรณ อำเภอบ ่อทอง  
จังหวัดชลบุรี 

50,000,000 ผลสอดส่อง เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 
-  เบ ิกจ ่ ายแล ้ว  17 ,266 ,546 บาท 
คงเหลือ 32,733,454 บาท 
- ถนนเด ิมก ับถนนสร ้างใหม ่ม ีรอยต่อ 
ไม่เรียบเสมอกัน อาจก่อให้เกิดอุบัต ิเหตุ  
ต่อผู้ใช้รถใช้ถนนได้  
ข้อเสนอแนะ 
ขอให้แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทราแก้ไข
ปรับปรุงรอยต่อของถนนในจุดดังกล่าวให้
เร ียบร้อยเสมอกัน เพื ่อป้องกันไม่ให้เกิด
อุบัติเหตุต่อผู้ใช้รถใช้ถนน 

 
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ประธาน ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า 
พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา ต่อไป  
 ในการนี้ ประธาน ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการตามมติที่ประชุม โดยมีหนังสือแจ้ง ดังนี้  
 (๑) แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อทราบผลการสอดส่อง และขอความอนุเคราะห์  
ช่วยกำกับและเร่งรัด เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา ตามหนังสือ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ นร (กธฉช) 0100.08/9248 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 
 (๒) แจ้งการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของ ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา (โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
โครงการที ่ 3) และแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. 
ฉะเชิงเทรา (โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการที่ ๖ 
และ 7 และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 
โครงการที่ 3) พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กรณีการจัดทำโครงการลักษณะดังกล่าวในอนาคต ขอให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การไฟฟ้า การประปา และแขวงทางหลวงฯ บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อไม่ให้เกิดความ
ซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน และในการออกแบบก่อสร้างถนน ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน  
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เป็นสำคัญ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 23 (4) ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด ปฏิบัติภารกิจ 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า และ ข้อ 23 (7) ปฏิบัติภารกิจ โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และเผยแพร่ต่อสาธารณชน  โดยหากมีผลการดำเนินการ 
เป็นประการใด กรุณาแจ้งให้ ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา ทราบ ตามหนังสือคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ที่ นร (กธฉช) 0100.08/9249 และ ที่ นร (กธฉช) 0100.08/9250 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565  
 ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า ได้มีหนังสือเรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ทราบว่า ตามที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้สอดส่องโครงการวางท่อประปา
บริเวณสี่แยกบางคล้า ถึงทางเข้าวัดใหม่ทุ่งรวงทอง หมู่ 5 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว 
พบว่า โครงการฯ มีการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการในจุดที่มองเห็นได้ไม่ชัดเจน นั้น การประปา 
ส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า ได้ดำเนินการแก้ไข โดยเคลื่อนย้ายป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการไปในจุด 
ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื ่อโปรดทราบ ทั ้งนี ้ ได้เชิญแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 
นำเสนอรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา ให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ต่อไป  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา (นายดุลพินิจ หนูเอียด) 
เรียนต่อที่ประชุมว่า แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา ได้รับงบประมาณจากงบประมาณพัฒนาจังหวัด จำนวน
๑๕ โครงการ งบประมาณ ๔๘ ล้านบาทเศษ งบประมาณจากงบประมาณพัฒนากลุ่มจังหวัด จำนวน ๓ โครงการ 
งบประมาณ ๑๖๐ ล้านบาท โครงการที่ ก.ธ.จ. ลงพ้ืนที่สอดส่อง อ้างอิงตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัด 
 - โครงการที่ 6 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต แยกทางหลวง
หมายเลข 304 - บ้านเทพประทาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา งบประมาณ 9,493,700 บาท 
เนื่องจากเป็นงานซ่อมบำรุงเฉพาะชั้นพื้นทางและผิวทางที่เสียหาย จึงมิได้ดำเนินการในส่วนงานขยายท่อระบายน้ำ 
เพื่อเพิ ่มปริมาณลึกลงไป เพื่อเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำ แต่ทั้งนี ้หากบริเวณดังกล่าว  โครงสร้างถนนหรือ
ประชาชนได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำ จะตั้งงบประมาณของกรมทางหลวงชนบท เพื่อดำเนินการแก้ปัญหา
ต่อไป  
 - โครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง
หมายเลข 3076 เชื่อมบ้านหนองประโยชน์ ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา งบประมาณ 
9,998,000 บาท ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขปัญหาบริเวณหลังท่อลอด ค.ส.ล. ที่เกิดการทรุดตัวแล้ว  
ในส่วนบริเวณถนนเชื่อมต่อโครงการ ซึ่งมีหลุมบ่อ เนื่องจากเป็นถนนนอกบริเวณโครงการและนอกโครงข่าย 
ของทางหลวงชนบท จึงไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมได้ แต่ทั ้งนี ้ เส้นทางดังกล่าว แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา ได้บรรจุในแผนงานพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมบำรุงต่อไปแล้ว 
 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก  
 - โครงการที ่ ๒ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต สามแยก  
ทล.3076 บ้านไทรทอง เชื่อมต่อ ทล.331 ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหนองเหียง 
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ณ วันที่ ก.ธ.จ. ลงพื้นที่สอดส่อง การนำเสนอข้อมูลอาจมี ความคาดเคลื ่อน  
จึงขอนำเรียนว่า โครงการนี ้เป็นงานขยายไหล่ทางจากความกว้างผิวทางเดิม 8 เมตร ขยายเป็น 12 เมตร 
ระยะทาง ๗.๓ กิโลเมตร 
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 - โครงการที่ ๓ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต ถนนสามแยก  
ทล.3076 บ้านธรรมรัตน์ใน ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เชื่อมต่อ ทล.3245 
ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี งบประมาณ 50,000,000 บาท ได้ดำเนินการปรับปรุงรอยต่อ
ของถนนบริเวณจุดเชื่อมต่อถนนก่อสร้างใหม่และถนนเดิมให้เรียบเสมอกัน เพื ่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ  
ต่อผู้ใช้รถใช้ถนนแล้ว 
 กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม (นายมาโนช คุ้มยา) กล่าวขอบคุณ แขวงทาง
หลวงชนบทฉะเชิงเทรา ที่ได้ชี ้แจงรายละเอียดตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. ซึ่งหน่วยงานได้มีการดำเนินการ  
ตามข้อเสนอแนะได้เป็นอย่างดี ทำให้เห็นถึงความเอาใจใส่ของหน่วยงาน ทั้งนี้ ในคราวลงพื้นที่ได้เสนอแนะว่า  
ถนนสายไปพระธาตุวาโย มีการขยายเส้นทางทำให้การสัญจรปลอดภัย สะดวกยิ่งขึ้น แต่ถนนสายแยกทุ่งสะเดา -
ไทรทอง ทางแคบ ผิวถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนได้ จึงเสนอแนะ  
ให้ขยายไหล่ทางให้กว้างขึ้น เพ่ือการสัญจรที่ปลอดภัย และสะดวกมากยิ่งข้ึน  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา (นายดุลพินิจ หนูเอียด) 
เร ียนต่อที ่ประชุมว่า บริเวณแยกทุ ่งสะเดา บริเวณสี ่แยกหน้าอำเภอแปลงยาว - ไทรทอง ถนนเส้นนี้ 
แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา ได้รับงบประมาณจากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 256๖ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ซึ่งอยู่ระหว่างอนุมัติโครงการและงบประมาณ คาดว่าเดือนกุมภาพันธ์ 
๒๕๖๖ จะสามารถดำเนินการได้ โดยลักษณะโครงการเป็นการขยายถนนจาก ๘ เมตร เป็น ๑๒ เมตร  
 กรรมการผู ้แทนภาคประชาสังคม (นายดานัย อิทธิโชติ) เรียนต่อที ่ประชุมว่า 
สืบเนื่องจาก โครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายแยกทางหลวงหมายเลข 3076 
เชื่อมบ้านหนองประโยชน์ ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา  ถนนเส้นนี้มีความชำรุดมาก 
ช่วงที่ดำเนินการเป็นช่วงปลายทาง แต่ช่วงต้นทางถนนยังเป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนมาก  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา (นายดุลพินิจ หนูเอียด) 
เรียนต่อที่ประชุมว่า หากเป็นช่วงสี่แยกเข้าวัดวังวุ ้ง ถนนเส้นนี้มีความชำรุดเสียหายมาก และไม่อยู่ในความ
รับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา คาดว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบจะเป็นขององค์การบริหาร  
ส่วนตำบล ซึ่งได้พยายามประสานการดำเนินการ และได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด ๕ ปี ด้วยแล้ว 
 ประธาน เรียนต่อที่ประชุมว่า ขอฝากเรื่องนี้กับแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทราไว้ 
และจะให้ ก.ธ.จ. ชุดใหม่ ได้มีการติดตามเรื่องนี้ต่อไป ทั้งนี้ ก.ธ.จ. ไม่จำเป็นต้องสอดส่องเฉพาะโครงการใหญ่ ๆ  
แต่จะสอดส่องโครงการที่เน้นช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชน  
 กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม (ร้อยตำรวจโท สมเกียรติ ภูมินทร์) เรียนต่อ 
ที่ประชุมว่า กรณีการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ไหล่ทางที่เชื่อมต่อเข้าบ้านประชาชน มีลักษณะลาดชัน  
ยากต่อการใช้ประโยชน์ของประชาชน สามารถปรับระดับให้เหมาะสมได้หรือไม่ ทั ้งนี ้ โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต สายทางหลวงชนบท ฉช.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 314 - อำเภอบ้านโพธิ์ 
ตำบลลาดขวาง - ตำบลสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วันที่ลงพื้นที่สอดส่องโครงการ 
ยังอยู่ระหว่างดำเนินงาน ขณะนี้ระยะเวลาผ่านมาหลายเดือน ปัจจุบันผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร เนื่องจาก
ปัจจุบันมีผู้ใช้ทางจำนวนมาก 
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา (นายดุลพินิจ หนูเอียด) 
เรียนต่อที่ประชุมว่า ในเรื่องนี้หน่วยงานมีความเข้าใจดีว่าการปรับปรุงถนนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อาจได้รับความ
เดือดร้อน ในการเข้าออกบ้านเรือนทำให้เกิดความลำบากมากกว่าเดิม ในเนื้องานไม่สามารถทำให้ได้ แต่จะประสาน 
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หน้างานให้ผู ้รับจ้างช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหา สำหรับโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต  
สายทางหลวงชนบท ฉช.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 314 - อำเภอบ้านโพธิ ์ ตำบลลาดขวาง - ตำบล 
สนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการดำเนินงานร้อยละ 80 ปัจจุบัน พยายามเร่งรัดให้แล้วเสร็จ
ก่อนวันหยุดปีใหม่ เพื่อให้ผิวทางสามารถสัญจรได้ โครงการนี้ได้มีการกันเงินใช้เบิกเหลื่อมปีไว้แล้ว และมีการ
เบิกจ่ายไปแล้วประมาณ 17 ล้านบาทเศษ กันเงินเหลื่อมปีไว้ จำนวน 42 ล้านบาทเศษ ตามสัญญาต้องแล้วเสร็จ
เดือนสิงหาคม 2565 แต่ผู้รับจ้างติดโควิด - 19 และติดปัญหาเก่ียวกับระบบไฟฟ้า ประปา ตลอดทั้งเส้น 
 กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม (นายเตี้ย ม่วงพา) กล่าวขอบคุณ แขวงทางหลวง
ชนบทฉะเชิงเทราที่ดูแลถนนเส้นทางต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างดี โดยเฉพาะถนนหมายเลข ๒๐๔  
เกษมราษฎร์พัฒนา ได้มีการขยายถนนและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ทำให้มีความปลอดภัยและสัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น 
แต่ยังมีบางช่วงที่ยังไม่ขยายถนน ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง โดยเฉพาะช่วงสะพานคลองลัด ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
จึงขอให้แขวงทางหลวงชนบทช่วยดูแล 
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา (นายดุลพินิจ หนู เอียด) 
เรียนต่อที่ประชุมว่า คาดว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะมีโครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง แต่ขอตรวจสอบ
ก่อนว่าเป็นช่วงเดียวกับท่ีเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ อย่างไรก็ตามจะขอรับไปประสานงานต่อไป 
 รองประธานกรรมการ (นางสาวอภินันท์ภรณ์ ใต้หล้าสถาพร) เรียนต่อที่ประชุมว่า 
ถนนหมายเลข ๓๐๗๖ สนามไชย - ท่าตะเกียบ ซึ่งอยู่ในความดูแลของแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ถนนเส้นดังกล่าว
จะมีปัญหาในเรื่องของการสูญหายของหม้อแปลงไฟ ทำให้ไฟฟ้าดับ ถนนมืด อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ เรื่องนี้  
เป็นเรื ่องสำคัญ เนื่องจากเป็นการลักทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่ งมีการใช้งบประมาณสูง และมีการสูญหาย 
ในหลายพื้นที่ ส่วนตัวมีความเห็นว่า การลักขโมยหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่และอยู่สูง ผู้ทำการขโมยจะต้องมี
อุปกรณ์สำหรับถอนการติดตั้ง และรู้เรื่องไฟฟ้าเป็นอย่างดี  หน่วยงานที่รับผิดชอบควรมีการสอดส่องในบริเวณ
สถานที่ก่อสร้างใกล้เคียงท่ีกำลังมีการก่อสร้างและต้องใช้หม้อแปลงไฟลักษณะเช่นนี้  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา (นายดุลพินิจ หนูเอียด) 
เรียนต่อที่ประชุมว่า ถนนที่อยู่ในความดูแลของแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทราก็พบปัญหานี้เช่นเดียวกัน  
แต่เจ้าหน้าที่ผ่านไปเห็นจึงขดัขวางได้ทันเวลา ซึ่งผู้แทนของแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทราได้เข้าร่วมการประชุม
กับจังหวัดและได้มีการพูดคุยในเรื่องนี้ไปบ้างแล้ว 
 ผู้ช่วยเลขานุการ (นายนฤชิต วิมิตตะนันทกุล) เรียนต่อที่ประชุมว่า มองว่าเรื่องนี้
เป็นเรื่องของความมั่นคง หากปัญหานี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ อำเภอต้องร่วมรับผิดชอบ จึงขอความอนุเคราะห์
ก.ธ.จ. ที่อยู่ในพื้นท่ีสำรวจพื้นที่ของตนว่ามีพ้ืนที่ใดที่พบปัญหานี้ มีการแจ้งความแล้วจำนวนกี่จุด หรือแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่อย่างไร รวบรวมส่งภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม 2565 เพื่อจะได้นำเสนอเข้าที่ประชุมกรมการจังหวัด
ประจำเดือนพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ  
แจ้งความต่อไป   
 กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน (นายวสันต์ วโรกร) เรียนต่อท่ีประชุมว่า จากภาพ
ที่นำเสนอ มองว่าเป็นถนนสุวินทวงศ์ ทางแยกตลาดปองพล เลี้ยวซ้ายทะลุถึงถนนบางนา - ตราด ถนนเส้นนี้ 
มีลักษณะถนน ๖ เลน แต่ช่วงเลี้ยวในช่วงปากทางจะมีลักษณะแคบ ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เห็นควรแก้ไข  
โดยเปิดหัวมุมทางเลี้ยวให้กว้างขึ้น 
 ที ่ปรึกษาด้านกฎหมาย (นายบุญมี ฤทธิประภาส) เรียนถามต่อที ่ประชุมว่า  
ถนนหมายเลข ๓๐๔ บริเวณสี่แยกไฟแดงพนมสารคาม มีการพูดคุยของประชาชนทั่วไปว่า ถนนเส้นนี้จะรื้อ  
ทำเป็นถนนสูงและทำอุโมงค์ ในเรื่องนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ข้อสรุปเป็นอย่างไร และคาดว่าจะดำเนินการแล้ว
เสร็จเมื่อใด เนื่องจากถนนเส้นนี้มีการจราจรคับคั่ง หากดำเนินการล่าช้าอาจเป็นปัญหาต่อการคมนาคมขนส่งได้ 



 

- 10 - 

 ประธาน เรียนต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อมูล และในคราวประชุม 
ครั้งต่อไปขอให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมชี้แจง 

 มติที่ประชุม   
 1. รับทราบการดำเนินการของหน่วยงานตามมติที่ประชุม ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 
3/2565 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565  
 2. เห็นชอบให้ ก.ธ.จ. สำรวจจุดที่มีไฟฟ้าดับ หม้อแปลงไฟฟ้าสูญหาย และแจ้งให้
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ธ.จ. ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ทราบ เพ่ือรวบรวมข้อมูลเสนอที่ประชุมกรมการจังหวัดประจำเดือน 
และขอให้เชิญหน่วยงานที่รับผิดชอบกับกรณีจุดที่มีไฟฟ้าดับ หม้อแปลงสูญหาย และดำเนินการก่อสร้างถนน
หมายเลข ๓๐๔ บริเวณสี่แยกไฟแดงพนมสารคาม เข้าร่วมประชุม เพ่ือชี้แจงข้อมูลในคราวประชุมครั้งต่อไป 

 ๓.3 การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
 เลขานุการเสนอที่ประชุมว่า สืบเนื่องจาก ในคราวประชุม ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 
3/2565 เมื ่อวันที ่ 27 กันยายน 2565 ที ่ประชุมมีมติรับทราบว่า ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 จำนวน 3 ครั้ง รวมทั้งสิ้นจำนวน 86,000 บาท (ครั้งที่ ๑ จำนวน 
36,000 บาท ครั้งที่ ๒ จำนวน 24,000 บาท ครั้งที่ 3 จำนวน 26,000 บาท) โดยมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้   

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบั 

(บาท) 
ผลการใช้จ่าย 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

ค่าพาหนะ  86,000 69,696  
ค่าจ้างเหมารถและค่าน้ำมันในการลงพื้นที่สอดส่องโครงการ 2,000 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมอย่างไม่เป็น
ทางการ การประชุมและลงพื้นที่สอดส่องโครงการ และการอบรม
เพื่อเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจ ให้แก่ ก.ธ.จ. ผ่านระบบ Zoom 

5,315 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000 
รวม  86,000 82,011 3,989 

 ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. และแนวทาง
การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ซึ ่งกำหนดให้มีการรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ เสนอให้ที ่ประชุม ก.ธ.จ. ทราบ ทุกครั ้ง  ที ่มีการประชุม ผู ้ช่วยเลขานุการ ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา  
จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยสรุปให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบั 

(บาท) 
ผลการใช้จ่าย 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

ค่าพาหนะ  
(จากมติที่ประชุม ครั้งที่ 3/2565 + ค่าพาหนะในการประชุม 
ก.ธ.จ. คร้ังที่ 3/2565)  

86,000 73,360 
(69,696+3,664) 

 

ค่าจ้างเหมารถและค่าน้ำมันในการลงพื้นที่สอดส่องโครงการ 2,000 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมอย่างไม่เป็น
ทางการ การประชุมและลงพื้นที่สอดส่องโครงการ และการอบรม
เพื่อเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจ ให้แก่ ก.ธ.จ. ผ่านระบบ Zoom 

5,315 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000 
รวม  86,000 85,675 325 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 



 

- 11 - 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ลำดับ ว/ด/ป รายละเอียด 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหาร/
อาหาร

ว่าง และ
เครื่องดื่ม 

ค่า 
เบี้ย
เลี้ยง 

ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ 

ค่าถ่าย
เอกสาร 

ค่าใช้จ่าย
ในการสรร
หาฯ กรณี
ก่อนครบ

วาระ 

อื่น ๆ 
ตามมต ิ

ท่ี
ประชุม 

รวม คงเหลือ ค่า
พาหนะ 

ค่าจ้างเหมา
รถ และ 
ค่าน้ำมัน 

เพื่อลงพื้นที่ 
งบประมาณที่ได้รับจดัสรร  60,000 บาท 

1 14 
ต.ค. 64 

ประชุมอย่างไม่เป็น
ทางการ คร้ังที่ 
1/2564 

3,672  350      4,022 55,978 

2 28 
ต.ค. 64 

ลงพื้นที่สอดส่อง
โครงการ  ครั้งที่ 1 
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
(ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

4,200        4,200 51,778 

3 10 
พ.ย. 64 

ประชุมและลงพื้นที่
สอดส่องโครงการ 
ครั้งที่ 2 อำเภอ
บางปะกง 
(ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

7,184  1,955      9,139 42,639 

4 29 
พ.ย. 64 

ประชุม ก.ธ.จ.  
ครั้งที่ 4/2564 

3,632        3,632 39,007 

5 7 
ธ.ค. 64 

ลงพื้นที่สอดส่อง
โครงการ  ครั้งที่ 3 
อำเภอบางคล้า 
อำเภอคลองเชื่อน 
และอำเภอแปลงยาว 
(ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564) 

6,692        6,692 32,315 

6 17 
ธ.ค. 64 

สำนักงาน ปปท. 
เขต 2 เชิญ ก.ธ.จ.
ประชุมและลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมติดตาม
โครงการ 1 ตำบล 
1 กลุ่มเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

296        296 32,019 

7 20 
ธ.ค. 64 

ลงพื้นที่สอดส่อง
โครงการ  ครั้งที่ 4 
อำเภอสนามชยัเขต 
และอำเภอท่าตะเกียบ 
(ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

8,000        8,000 24,019 

8 22 
ธ.ค. 64 

ประชุมโครงการ
อบรมเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเขา้ใจ 
ให้แก่ ก.ธ.จ.  
ผ่านระบบ Zoom 

3,664  560      4,224 19,795 
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ลำดับ ว/ด/ป รายละเอียด 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหาร/
อาหาร

ว่าง และ
เครื่องดื่ม 

ค่า 
เบี้ย
เลี้ยง 

ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ 

ค่าถ่าย
เอกสาร 

ค่าใช้จ่าย
ในการสรร
หาฯ กรณี
ก่อนครบ

วาระ 

อื่น ๆ 
ตามมต ิ

ท่ี
ประชุม 

รวม คงเหลือ ค่า
พาหนะ 

ค่าจ้างเหมา
รถ และ 
ค่าน้ำมัน 

เพื่อลงพื้นที่ 
9 19 

ม.ค. 65 
ประชุมอย่างไม่เป็น
ทางการ คร้ังที่ 
1/2565 

3,280  455      3,735 16,060 

10 22 
ก.พ. 65 

ประชุมอย่างไม่เป็น
ทางการ คร้ังที่ 
2/2565 

2,880  455      3,335 12,725 

11 9 
มี.ค. 65 

ประชุมอย่างไม่เป็น
ทางการ คร้ังที่ 
3/2565 

3,888  560      4,448 8,277 

12 10 
มิ.ย. 65 

ประชุม ก.ธ.จ.  
ครั้งที่ 1/2565 

3,800        3,800 4,477 

13 25 
ก.ค. 65 

ประชุม ก.ธ.จ.  
ครั้งที่ 2/2565 

3,408        3,408 1,069 

ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม 26,000 บาท 27,069 
14 10 

ส.ค. 65 
ประชุมอย่างไม่เป็น
ทางการ  
ครั้งที่ 4/2565 

3,424  455      3,879 23,190 

15 22 
ส.ค. 65 

ลงพื้นที่สอดส่อง
โครงการ  ครั้งที่ 1 
อำเภอราชสาส์น 
อำเภอพนมสารคาม 
(ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565) 

3,632        3,632 19,558 

16 23 
ส.ค. 65 

ลงพื้นที่สอดส่อง
โครงการ  ครั้งที่ 2 
อำเภอทา่ตะเกียบ 
อำเภอสนามชยัเขต
(ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565) 

5,268        5,268 14,290 

17 9 
ก.ย. 65 

ประชุมอย่างไม่เป็น
ทางการ  
ครั้งที่ 5/2565 

2,776  525      3,301 10,989 

18 15 
ก.ย. 65 

ซ้ือวัสดุสำนักงาน   
    5,000    5,000 5,989 

19 20 
ก.ย. 65 

ลงพื้นที่สอดส่อง
โครงการ  ครั้งที่ 3 
อำเภอบางปะกง 
(ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565) 

 2,000       2,000 3,989 

20 27 
ก.ย. 65 

ประชุม ก.ธ.จ.  
ครั้งที่ 3/2565 

3,664        3,664 325 

รวม 73,360 2,000 5,315 0 5,000 0 0 0 85,675 325 
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 ๓.4 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดประจำปี 
  งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 เลขานุการเสนอที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากในคราวประชุม ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 
3/2565 เมื ่อวันที ่ 27 กันยายน 2565  ที ่ประชุมได้รับทราบว่า ตามที่ ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา ได้เห็นชอบ  
กรอบเค้าโครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ
มอบหมายให้ผู ้ช่วยเลขานุการฯ จังหวัด ได้รวบรวมผลงานของ ก.ธ.จ. เพื่อจัดทำรายงานดังกล่าว นั้น ขอให้
ผู ้ช ่วยเลขานุการฯ จังหวัด ได้รวบรวมผลการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา เพื ่อจัดทำรายงานผล  
การดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา ประจำปี ให้แล้วเสร็จ และจัดส่ งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ 
 ในการนี ้  ผ ู ้ช ่วยเลขาน ุการ ก.ธ.จ. จ ังหว ัดฉะเช ิงเทรา ได ้จ ัดทำรายงาน ผล 
การดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีการเผยแพร่ 
ตามช่องทางที่กำหนด จึงขอให้ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา ได้นำเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
 ผู้ช่วยเลขานุการ (นายนฤชิต วิมิตตะนันทกุล) เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีการ
ประชุมหารือ และมีมติที่ประชุมว่า จะจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ ก.ธ.จ.ฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เป็น E-Book เพื่อเผยแพร่ ขณะนี้ได้นำรายงานขึ้นหน้าเว็ปไซต์ของจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น  
ท่านสามารถนำลิงคไ์ปเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ได้ 
 ประธาน กล่าวว่า ขอขอบคุณรองประธานฯ  กรรมการ ประชาสัมพันธ์จังหวัด และ
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ธ.จ. ของจังหวัด ที่ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. เผยแพร่ให้ประชาชน 
ได้รับทราบ  

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
 4.1 การประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ท่ีจะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน  
 เลขานุการเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีหนังสือเชิญ 
ผู้ซึ่งประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฉะเชิงเทรามอบหมาย จำนวน 1 คน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
กำหนดพื้นที่ที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.   
ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา (ห้องประชุม ชั้น 2) เพ่ือพิจารณากำหนดพ้ืนที่ที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน 
ในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 ทั้งนี้ ประธาน ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา ได้มอบรองประธาน ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา เข้าร่วม  
เป็นกรรมการฯ ดังกล่าว จึงขอเรียนเชิญ รองประธาน ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา นำเสนอผล การเข้าร่วมประชุม 
ให้ ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา ได้รับทราบ 
 รองประธานกรรมการ (นางสาวอภินันท์ภรณ์ ใต้หล้าสถาพร) เรียนต่อที่ประชุมว่า 
ประธาน ก.ธ.จ. มอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน โดยมี
เนื้อหาโดยสรุป คือ กรมที่ดินจัดทำโครงการ “บอกดิน” เพื่อให้ประชาชนแจ้งตำแหน่งที่ดินที่ยังไม่ได้ออกโฉนด
ที่ดิน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้นำข้อมูลจากโครงการดังกล่าวมาจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการ  
เดินสำรวจออกโฉนดที ่ด ินและรังวัดร ูปแปลงให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั ่วประเทศ ต่อมา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศกำหนดให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัด  
ทำแผนที่เพ่ือออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปรากฏตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนด 
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จังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 29 
สิงหาคม 2565 และจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีคำสั่ง ที่ 880/2559 ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดพ้ืนที่ที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน โดยให้อำนาจหน้าที่ในการกำหนดพ้ืนที่ที่จะดำเนินการ 
เดินสำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดินในแต่ละปีงบประมาณในพ้ืนที่นอกเขตที่ดินของรัฐทุกประเภท ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการ
โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมที่ดิน พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  
มีข้อมูล “บอกดิน” พ.ศ. 2563 – 2565 จำนวน 918 ราย ซึ่งพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 มีจำนวน 22 ราย 
 ในการเข้าร่วมการประชุมได้ตั ้งข้อสังเกตว่า ในพื้นที่อำเภอสนามชัยเขต ซึ่งเป็น ๑  
ในอำเภอที่จะออกโฉนดที่ดิน พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เขียว - ลาย เป็นพ้ืนที่ทีต่ิดกับนิคมอุตสาหกรรม ๓๐๔ เห็นว่า
ไม่อาจออกโฉนดได้ เพราะเป็นพื้นที่ทับซ้อนหรือไม่ จะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลหรือไม่ ซึ่งได้รับคำชี้แจงว่า พื้นที่นี้  
อยู ่ในพื ้นที่ตำบลคู ้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม เป็น
ผู้รับผิดชอบ เป็นพ้ืนที่ตกหล่น ไม่มีหลักฐานทางที่ดิน หรือเคยมีแต่ไม่มีการออกโฉนดที่ดิน จะมีผู้ได้รับโฉนดเพียง 
1 ราย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะกรรมการฯ จะลงพื้นที่สำรวจ โดยจะนำข้อสังเกตนี้ไปประกอบการ
ลงพื้นที่ ที่ผ่านมาไม่มีที่ดินแปลงใดที่ติดกับนิคมอุตสาหกรรม ๓๐๔  แล้วมีโฉนดที่ดิน เกรงว่าจะเป็นพ้ืนที่ทับซ้อน 
จึงฝากข้อสังเกตว่า พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ประเภทใด สามารถออกโฉนดที่ดินได้หรือไม่ ประชาชนจะได้ประโยชน์
อะไรจากพ้ืนที่นี้ เกรงว่าในอนาคตประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงจะขอออกโฉนดที่ดินแล้วจะเป็นปัญหาในอนาคต 
 ประธาน เรียนต่อที่ประชุมว่า จะเห็นได้ว่าในหลาย ๆ พ้ืนที่จะพบปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน 
ซึ ่งรัฐบาลพยายามออกนโยบายเพื ่อประโยชน์ของประชาชน ในฐานะ ก.ธ.จ. เราสามารถมีส ่วนร่วมได้  
โดยเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากประสบการณ์การทำงานหรือการพบเห็นเหตุต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน  
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อทางราชการได้  

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ๔.2 การมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ที่ปรึกษา และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
 เลขานุการแจ้งที ่ประชุมว่า ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 18 กำหนดให้ คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศ
รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 จึงครบวาระการดำรง
ตำแหน่งในวันที ่13 พฤศจิกายน 2562 ดังนั ้น เพื ่อเป็นเกียรติประวัติในการมีจิตอาสา สำนักงานปลัด 
สำนักนายกรัฐมนตรีจึงขอมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ ก.ธ.จ. และที่ปรึกษา ก.ธ.จ. ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่  
ตามบทบาทและภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างทุ่มเทและสม่ำเสมอ เพื่อให้การบริหารงานจังหวัดและกลุ่ มจังหวัด
แบบบูรณาการเป็นไปตามหลักการและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมี ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา จำนวน  
15 ท่าน และที่ปรึกษา ก.ธ.จ. จำนวน 3 ท่าน ที่ได้รับใบประกาศเกียรติบัตร ได้แก่ 
 กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
 1. นายเตี้ย ม่วงพา 
 2. นายรุ่งโรจน์ สงสะนะ 
 3. นายสุภาพ โนรีวงศ ์
 4. นายอรรถนัย นนทมาตร์ 
 5. นายณัฐปคัลภ์ ประเสริฐโสภณ 
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 6. ร้อยตำรวจโท สมเกียรติ  ภูมินทร์                   
 7. นายมาโนช คุ้มยา 
 8. นายดานัย อิทธิโชติ 
 9. นายบุญเลี้ยง ทวีธนกุลภา 
 กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
  1. นายธีรพัฒน์ เกิดสวัสดิ ์
  2. นายอัมพร น้อยสุวรรณ์ 
  3. ร้อยตรี มานะ บรรเทิงจิตร์ 
 กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
 1. นายวสันต์  วโรกร 
 2. นายจีรทัศน์  แจ่มไพบูลย์ 
 3. นางสาวอภินันท์ภรณ์ ใต้หล้าสถาพร (รองประธาน) 
 ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. 
 1. นายร่มไทร  ทิพยเศวต ที่ปรึกษาด้านวิชาการ 
 2. ประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ 
 3. นายบุญมี  ฤทธิประภาส ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 5.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
 เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรีได้สนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ดังนี้ 
 1.  ค่าใช้จ่ายในภารกิจงานของ ก.ธ.จ. รวมจำนวน 5,910,000 บาท (ห้าล้าน 
เก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามหลักเกณฑ์เดิมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 2.  ค่าใช ้จ ่ายในการดำเนินการสรรหา ก.ธ.จ. ที ่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับจังหวัด จำนวน 47 จังหวัด และอำเภอในจังหวัด จำนวน 588 อำเภอ รวม
จำนวน 635 แห่ง ๆ ละ ๑,๓๐๐ บาท เป็นเงิน 825,500 บาท (แปดแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็น
งบประมาณที่สนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ให้กับจังหวัด ๗๖ จังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 
6,735,500 บาท (หกล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ให้ถัวจ่ายได้ทุกรายการ โดยขอให้
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เบิกจ่ายแทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 75,000 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายในภารกิจงาน ก.ธ.จ. จำนวน 
60,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการสรรหา ก.ธ.จ. ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 จำนวน 15,600 บาท  

 เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ และการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เมื่อจังหวัดได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้ว ขอให้
ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฯ ที่กำหนด ดังนี้ 
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 (๑) ค่าใช้จ่ายเป็นค่าพาหนะให้กับกรรมการ ก.ธ.จ. สำหรับการเดินทางมาประชุม ก.ธ.จ. 
และ การเดินทางไปติดตามสอดส่องงาน/โครงการ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี  
 (๒) ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุม ก.ธ.จ. อย่างไม่เป็นทางการ 
ตามท่ีประธานมอบหมายหรือตามมติที่ประชุม ก.ธ.จ.  
 (๓) ค่าใช ้จ ่ายเกี ่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัต ิงานและการประชุม  
เช่น กระดาษ อุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าถ่ายเอกสาร การจัดทำรูปเล่มวาระการประชุม ฯลฯ  
 (๔) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสรรหากรรมการ ก.ธ.จ. ของจังหวัด กรณี ก.ธ.จ. พ้น
จากตำแหน่ง ก่อนครบวาระและจังหวัดดังกล่าวไม่มีบัญชีรายชื่อสำรอง  
 (๕) ค่าเบี้ยเลี้ยงในการติดตามสอดส่องงาน/โครงการ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื้นท่ี ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางของ ก.ธ.จ. ดังนี้  
 (๕.๑) การเดินทางไปสอดส่องงาน/โครงการ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน ในพ้ืนที่ต้องเป็นไปตามมติที่ประชุม ก.ธ.จ. 
 (๕.๒) ให้ ก.ธ.จ. เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการในอัตรา ๒๔๐ บาทต่อ
วัน เท่ากันทุกคน  
 (๕.๓) การน ับเวลาเด ินทางไปราชการเพ ื ่อคำนวณเบ ี ้ย เล ี ้ยงเด ินทาง  
ให้นับตั้งแต่เวลาออกจากสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสถ านที่ปฏิบัติ
ราชการตามปกติ แล้วแต่กรณี  
 (๕.๔) เวลาเด ินทางไปราชการ กรณีม ิได ้ม ีการพักแรมหากน ับได ้ไม ่ถึง  
๒๔ ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงนั้นนับได้เกิน ๑๒ ชั่วโมง ให้ถือเป็น ๑ วัน เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ ๒๔๐ บาท  
 (๕.๕) กรณีเวลาเดินทางไปราชการ นับได้ไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง แต่เกิน ๖ ชั่วโมง 
ขึ้นไป ให้ถือเป็น ครึ่งวัน เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ ๑๒๐ บาท  
 (๕.๖) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายข้างต้นตามมติที่ประชุม ก.ธ.จ.  
โดยการเบิกค่าใช ้จ ่ายข้างต้น ขอให้จ ังหวัดดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ ่าย งบประมาณ 
ของทางราชการ และเป็นไปตามมติที่ประชุม ก.ธ.จ. แต่ละคณะ และเห็นสมควรให้ ก.ธ.จ. เบิกจ่ายงบประมาณ  
ที่ได้รับการจัดสรรให้ได้ร้อยละ ๗๐ ภายในไตรมาสที่ ๓ 

 ทั้งนี้ ขอให้ ก.ธ.จ. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการสอดส่องโครงการ และ
การดำเน ินงานอื ่น ๆ ภายในกรอบวงเง ินงบประมาณที ่ได ้ร ับจ ัดสรร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์  
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฯ ที่กำหนด พร้อมทั้งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในทุกไตรมาส โดย
รายงานผลภายใน ๑๕ วัน หลังจากครบกำหนดในแต่ละไตรมาส ตามแบบที ่กำหนด  โดยสามารถ 
ดาวน์โหลดได้ที ่ https://tinyurl.com/msuh6u6p หรือ QR Code และส่งหนังสือแจ้งผลการดำเนินการ 
ดังกล่าวทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที ่ saraban@opm.go.th โดยไม่ต้องจัดส่งหนังสือเป็นเอกสาร 
เพ่ือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะได้ดำเนินการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 
 ในการนี้ ผู ้ช่วยเลขานุการ ก.ธ.จ. จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดทำร่างแผนการใช้จ่าย
งบประมาณในการสอดส่องโครงการ และการดำเนินงานอื่น ๆ ในภารกิจงาน ก.ธ.จ. ภายในกรอบวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 60,000 บาท ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฯ เพื่อเสนอที่ประชุม
พิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับ 
รายการ 

แผนการปฏิบัติงาน 

ประมาณการค่าใช้จ่าย (บาท) 

ค่าพาหนะ 
ค่าเช่ารถยนต์ตู้ 
และค่าน้ำมัน 

ค่าอาหาร/ 
อาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม 

ค่า 
เบ้ียเลี้ยง 

ค่า 
ถ่ายเอกสาร 

รวม 

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 
1 ครั้งท่ี 4/2565 วันท่ี ................ 3,800         3,800 
2 ครั้งท่ี 1/2566 วันท่ี ............... 3,800         3,800 
3 ครั้งท่ี  2/2566 วันท่ี................ 3,800         3,800 
4 ครั้งท่ี  3/2566 วันท่ี................ 3,800         3,800 

การประชุมอย่างไม่เป็นทางการ 
1 ครั้งท่ี 1/2566 วันท่ี................. 3,800   525     4,325 
2 ครั้งท่ี 2/2566 วันท่ี ...............  3,800   525     4,325 
3 ครั้งท่ี  3/2566 วันท่ี............... 3,800   525     4,325 
4 ครั้งท่ี  4/2566 วันท่ี............... 3,800   525     4,325 
5 ครั้งท่ี  5/2566 วันท่ี............... 3,800   525     4,325 
6 ครั้งท่ี  6/2566 วันท่ี.............. 3,800   525     4,325 

การลงพื้นที่เพ่ือติดตามสอดส่องโครงการ 
1 ครั้งท่ี 1/2566 วันท่ี.................   3,000   1,800   4,800 
2 ครั้งท่ี 2/2566 วันท่ี.................   3,000   1,800   4,800 
3 ครั้งท่ี 3/2566 วันท่ี.................   3,000   1,800   4,800 

ค่าวัสดุอุปกรณ ์
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน   4,450 

รวมท้ังสิ้น 60,000 
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 
 สรุป - ค่าพาหนะ จำนวนเงิน 38,000 บาท 
 - ค่าเช่ารถตู้ จำนวนเงิน 9,000 บาท 
 - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวนเงิน 3,150 บาท 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวนเงิน 5,400 บาท 
 - ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 4,450 บาท 
 
 ผู้ช่วยเลขานุการ (นายนฤชิต วิมิตตะนันทกุล) เรียนต่อที่ประชุมว่า แผนการใช้จ่าย
งบประมาณของ ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุม  
ก.ธ.จ. อย่างเป็นทางการ จำนวน ๔ ครั้ง ประมาณการครั้งละ 3,800 บาท โดยอิงจากการใช้จ่ายงบประมาณ 
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา การประชุมอย่างไม่เป็นทางการ จำนวน ๖ ครั้ง ประมาณการครั้งละ 4,325 บาท 
(ค่าใช้จ่ายค่าพาหนะ และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม) การลงพื้นที่เพื่อติดตามสอดส่องโครงการ โดยกำหนด
ค่าใช้จ่ายไว้ 4,800 บาทต่อครั้ง (ค่าเช่ารถยนต์ตู้และค่าน้ำมัน และค่าเบี้ยเลี้ยง) ในส่วนนี้ต้องมีการพูดคุยว่า
กรรมการจะลงพื้นที่สอดส่องจำนวนกี่ครั้ง และค่าวัสดุอุปกรณ์ร่วมถึงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมจำนวน 4,450 บาท และกรณีการฝึกอบรมเครือข่ายธรรมาภิบาล และ
กรรมการชุดใหม่ อาจจะพิจารณาต่อไปเพื่อของบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม 
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 ประธาน กล่าวขอบคุณผู ้ช ่วยเลขานุการจ ังหวัดที ่ปฏิบ ัต ิหน้าที ่ เป ็นอย่างดี  
การดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ไม่ได้คำนึงเรื ่องค่าใช้จ่ายเป็นหลัก หากมีประเด็นสำคัญที่จะต้องประชุมนอกรอบ  
หรือการลงพื้นที่เพื่อสอดส่องบ่อยครั้ง สามารถดำเนินการได้ โดยประมาณการค่าใช้จ่ายและทำเรื่องขอเบิก
เพ่ิมเติมได้ในเรื่องของเครือข่าย ประธานจะพยายามหาแนวทางในการผลักดันต่อไป 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

 5.2 การคัดเลือกแผนงาน /โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและ
  กลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 เพื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสอดส่อง 
 เลขานุการแจ้งที ่ประชุมว่า ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ได้กำหนด 
กรอบแนวทางในการดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และครอบคลุมอำนาจหน้าที่ 
ของ ก.ธ.จ. ตามระเบียบฯ ข้อ 22  ซึ่ง ก.ธ.จ. สามารถสอดส่องทุกแผนงาน/โครงการของจังหวัด  และ 
ส่วนราชการในจังหวัด และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด รวมทั้ง แผนงาน/โครงการตามนโยบายของรัฐบาลหรือเรื่องอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับ  
ดุลยพินิจของ ก.ธ.จ. แต่ละคณะ และ/หรือ ตามที่ประธาน ก.ธ.จ. เห็นสมควร เพ่ือให้การบริหารงานของจังหวัด
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ข้อ 23 (1) - (7) โดยการ
สอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด หมายถึง การสอดส่องแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หรือแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด รวมถึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไม่จำกัดแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณใด และ 
ในการสอดส่องโครงการ ขอให้ ก.ธ.จ. ใช้แบบสอดส่องการดำเนินแผนงาน/โครงการ  ตามหลักบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที ่ดี (Checklist and Remark) เป็นแนวทางในการติดตาม/สอดส่องการดำเนินแผนงาน/
โครงการใน ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ช่วงเตรียมโครงการหรือก่อนเริ่มโครงการ ช่วงแปลงโครงการสู่การปฏิบัติ และ 
ช่วงโครงการแล้วเสร็จ 
 ในชั้นต้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดเตรียมบัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา/กลุ ่มจังหวัดของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื ่อประกอบ 
การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่จะสอดส่อง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
จำนวน 5 ประเด ็นการพัฒนา 12 โครงการ 46 กิจกรรมหลัก งบประมาณ 230,421,000 บาท  
(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ) และโครงการตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 ประเด็น
การพัฒนา 2 โครงการ 3 กิจกรรม งบประมาณ 150,000,000 บาท 
 ฝ่ายเลขานุการพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ในการสอดส่อง
การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นไปตามกรอบอำนาจหน้าที่ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
คัดเลือกแผนงาน/โครงการให้ครอบคลุม ทั ้งโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และ 
กลุ่มจังหวัด  แผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ   
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รวมทั้งโครงการอื่น ๆ เพิ่มเติม ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
คัดเลือก ได้แก่ โครงการที่มีลักษณะเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงานสูง มีความเสี่ยงสูง 
ส่งผลกระทบในวงกว้าง หรือส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน  หรือดำเนินการในหลายพ้ืนที่ 
 ประธาน เห็นว่า การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อสอดส่อง มีกรอบการคัดเลือก  
คือ โครงการที่มีลักษณะเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงานสูง มีความเสี่ยงสูง ส่งผลกระทบ 
ในวงกว้าง หรือส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน กรรมการชุดปัจจุบันสามารถคัดเลือกแผนงาน/โครงการไว้ก่อนได้ 
หากกรรมการชุดใหม่มาปฏิบัติหน้าที่จะมีวิธีการดำเนินงานอย่างไรค่อยมาพิจารณากันอีกครั้ง 
 กรรมการผู ้แทนภาคประชาสังคม (นายมาโนช คุ ้มยา) เรียนต่อที ่ประชุมว่า 
หลักการคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อสอดส่องของกรรมการชุดปัจจุบันที่ผ่านมา คือ สอดส่อง แผนงาน/
โครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงานสูง ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการมีการดำเนินงานที่ดี เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงขอเสนอให้คัดเลือกแผนงาน/โครงการเพื่อสอดส่อง 
ประเภทโครงการอาหารกลางวัน นมโรงเรียน การก่อสร้างถนนของ อบจ. เทศบาล อบต. โครงการของท้องถิ่น  
ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง หาก ก.ธ.จ. ได้สอดส่องโครงการดังกล่าว คาดว่าจะมีประโยชน์ต่อ
ประชาชนมากยิ่งขึ้น 
 ประธาน เรียนต่อที่ประชุมว่า โครงการตามแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เป็นโครงการ  
ที่จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ การทุจริตอาจจะพบได้ยาก อาจมีเพียงข้อบกพร่องเล็กน้อย และการดำเนินงานที่ล่าช้า  
จึงเห็นด้วยตามที่กรรมการนำเสนอว่าควรมีการคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ของงบ Function รัฐวิสาหกิจ หรือ 
งบท้องถิ่น เพ่ือสอดส่อง แต่ในการประชุมครั้งนี้ยังเป็นเพียงแนวคิดแต่ยังไม่มีข้อมูล จึงขอให้กรรมการสำรวจพ้ืนที่
ของตนเองว่ามีโครงการใดที่เป็นของงบ Function หรืองบท้องถิ่น เพื่อนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงพื้นที่
สอดส่อง ในวันนี้ขอให้คัดเลือกจากแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน 
 รองประธานกรรมการ (นางสาวอภินันท์ภรณ์ ใต้หล้าสถาพร) เรียนต่อที่ประชุมว่า 
ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ร่วมกับชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวันได้เป็นอย่างดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโดยไม่แจ้ง  
ให้เจ้าของพื้นที่ทราบก่อน ในเรื่องการลงพื้นที่เพื่อสอดส่องของ ก.ธ.จ. ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นเรื่องของ 
ป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ ที่มีการจ้างทำในลักษณะของ Outsource จึงขอฝากเรื่องนี้ว่า ให้มีการ 
จัดทำป้ายที่มีความเหมาะสม แข็งแรง ได้มาตรฐาน จุดติดตั้งป้ายควรมองเห็นได้ชัดเจน การดำเนินงานของ ก.ธ.จ. 
หากดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมตามอำนาจหน้าที่ สามารถสนับสนุนการทำงานของสำนักงาน ป.ป.ช. และ 
สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ ต้องการให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันให้มากยิ่งขึ ้น งานหัวข้อเดียวกันแต่ยังมี  
การแยกกันทำงาน ขาดการประสานงาน ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ในการลงพื้นที่หากร่วมกันลงพื้นที่ได้ 
ก็จะสามารถแบ่งปันข้อมูล ความรู้กันได้ ทำให้การดำเนินงานของ ก.ธ.จ. มีความเข้มแข็งยิ่งข้ึน และหน่วยงานต่าง ๆ 
ก็จะเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ ก.ธ.จ. มากยิ่งข้ึน 
 ประธาน เรียนต่อที่ประชุมว่า สตง. ป.ป.ช. DSI และ ป.ป.ท. เป็นหน่วยงาน MOU 
กับ ก.ธ.จ. ที่ผ่านมาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการดำเนินการให้ ก.ธ.จ. มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน MOU มากยิ่งขึ้น แต่การปฏิบัติของระดับพื้นที่ยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร หรือเมื่อมีการเชิญ  
เข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ ก.ธ.จ. อาจไม่สามารถเข้าร่ วมได้ ประธานขอรับเรื ่องนี ้เพื ่อไปประสานงานกับ 
ส่วนบริหารงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดต่อไป 
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 กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม (นายเตี้ย ม่วงพา) เรียนต่อท่ีประชุมว่า ผู้ที่สมัคร
คัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดชุดใหม่ หลายท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานสูง  
เห็นว่าการคัดเลือกแผนงาน/โครงการเพื่อสอดส่องควรให้กรรมการชุดใหม่เป็นผู้คัดเลือกเอง เบื้องต้นกรรมการ  
ชุดปัจจุบันขอรับทราบว่ามีโครงการประเภทใดบ้าง และขอร่วมลงพ้ืนที่สอดส่องในฐานะเครือข่าย 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ ก.ธ.จ. ชุดใหม่ คัดเลือกแผนงาน/โครงการเพื่อสอดส่อง  
โดย ก.ธ.จ. ชุดที่หมดวาระ จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ชุดใหม่ ในฐานะเครือข่าย  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 6.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจกับเครือข่าย ก.ธ.จ. และการแต่งตั้ง ก.ธ.จ. ที่หมดวาระ 
 เป็นเครือข่าย ก.ธ.จ.   
  กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม (นายมาโนช คุ้มยา) เรียนต่อที่ประชุมว่า ขอฝาก 
เรื ่องเครือข่าย ก.ธ.จ. ด้วย เนื่องจาก ก.ธ.จ. ชุดใหม่อาจยังไม่ทราบบทบาทหน้าที่และยังไม่มีประสบการณ์  
การทำงานเกี่ยวกับ ก.ธ.จ. จึงเห็นควรให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างกรรมการชุดเก่า และชุดใหม่ ในรูปแบบ
เครือข่าย เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงาน  โดยอาจจัดให้มีกิจกรรมระหว่างกรรมการชุดเก่า และชุดใหม่
  ประธาน เร ียนต่อที ่ประชุมว่า  ในเร ื ่องนี้ผ ู ้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  
ที่รับผิดชอบแต่ละเขตตรวจราชการได้รับรู้รับทราบ ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีการ 
จัดสัมมนาเครือข่าย ก.ธ.จ. แต่เนื่องจากงบประมาณที่มีจำกัด จึงทำให้ไม่สามารถจัดสัมมนาดังเช่นที่เคยจัดได้  
จึงต้องร่วมกันหาวิธีการสร้างเครือข่าย ก.ธ.จ. โดยไม่ใช้งบประมาณหรือใช้งบประมาณน้อยที่สุด เช่น การสร้าง
กลุ่มเครือข่ายผ่าน Application LINE  เป็นต้น 
  รองประธานกรรมการ (นางสาวอภินันท์ภรณ์ ใต้หล้าสถาพร) เรียนต่อที่ประชุมว่า  
เห็นด้วยในการจัดให้มีเครือข่าย ก.ธ.จ. โดยให้กรรมการชุดเก่ามาเป็นเครือข่าย เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความ
ต่อเนื่อง และมีความเชื่อมโยงในการทำงาน  
  ประธาน เรียนต่อที่ประชุมว่า จะนำข้อเสนอแนะของกรรมการ เสนอส่วนบริหาร 
งานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด สำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทราบ และ
รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

 6.2 การสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ ก.ธ.จ.  
  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา (นางสาวจิรดา 
พูลสวัสดิ์) เรียนต่อท่ีประชุมว่า ปัจจุบันประชาชนสามารถเป็นนักประชาสัมพันธ์ได้ เพียงแต่ต้องนำเสนอเรื่องราว
ให้รู้เรื่อง กระชับ เข้าใจง่าย จึงต้องการให้  ก.ธ.จ. มีเพจของตนเอง และต้องคำนึงว่างานของ ก.ธ.จ. เป็นงาน  
จิตอาสา เรื ่องงบประมาณมิใช่อุปสรรคในการดำเนินงาน หน้าที่หลักของ ก.ธ.จ. คือ การสอดส่อง แต่ไม่ได้
ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ซึ่งจะทำอย่างไรให้ประชาชนรับรู้
รับทราบโดยทั่วกัน การทำ Digital Footprint คือ การเก็บข้อมูลไว้บน Digital Platform ซ่ึงสามารถเก็บรวบรวม
ไว้ได้ในระยะยาว ขอฝากในเรื่องนี้ไว้ด้วย   
  ประธาน กล่าวชื ่นชมการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัด ที ่ผ่านมาเริ ่มมีการ
ปรับเปลี่ยนการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ ก.ธ.จ. จากรูปเล่ม เป็นการนำขึ้นเว็ปไซต์ จะเห็นได้ว่าหากมีการ
เข้าเว็ปไซต์ของจังหวัดจะพบเห็นเนื้อหาเหล่านั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 6.3 ประเด็นปัญหาเรื่องช้างป่า  
  กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม (นายมาโนช คุ้มยา) เรียนต่อที่ประชุมว่า กรณี
ช้างในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบ ซึ่งช้างจะมี 2 ประเภท คือ ช้างปล่อย และช้างป่า ปัจจุบันช้างมีจำนวนมากขึ้น  
ปล่อยให้ฝูงช้างเข้ามาในพื้นที ่ของชาวบ้าน ทำให้พืชผลทางเกษตรของชาวบ้านเสียหาย ชาวบ้านเกิดความ
หวาดกลัว มีผู้เสียชีวิตหลายราย บางรายได้รับบาดเจ็บ ขณะที่ช้างเข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านได้มี  
การยิงช้างเสียชีวิตทำให้ชาวบ้านมีความผิด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีวิธีดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง ควรนำเรื่องนี้
เป็นวาระการประชุมของ ก.ธ.จ. หรือไม่ เพื่อหาแนวทางแก้ไข 
  รองประธานกรรมการ (นางสาวอภินันท์ภรณ์ ใต้หล้าสถาพร) แสดงความคิดเห็น  
กรณีเรื่องช้าง เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ทั้งอำเภอท่าตะเกียบ และอำเภอสนามชัยเขต ได้รับผลกระทบจากเรื่องช้าง
เช่นกัน ซึ่งเป็นการเข้ามาทำลายพืชผลทางการเกษตร จึงหลีกเลี่ยงการปลูกพืชที่ช้างกินเป็นอาหาร ช่วงนี้ชาวบ้าน
ได้รับความเดือดร้อนจากช้างจำนวนมาก เนื่องจากเป็นช่วงฤดูหนาวช้างกำลังตกมัน และที่ทราบกันเจ้าของช้าง
บางตัวไม่มีเงินสำหรับเสียภาษี จึงนำช้างมาปล่อยในพื้นที่ ประกอบกับช้างที่ถูกเลี้ยง กับช้างป่า ไม่สามารถอยู่รวม
ฝูงกันได้จึงแยกเป็นฝูง ทำให้ฝูงช้างมีจำนวนมาก ธรรมชาติของช้างที่ถูกเลี้ยงจะไม่ทำร้ายคน ส่วนช้างป่าที่พบเจอ
หากเขาได้รับสิ่งไม่ดีเขาจะมีการตอบโต้  
  ประธาน เรียนต่อที่ประชุมว่า ช่วงก่อนการประชุมประธานได้เข้าพบผู้ว่าราชการ
จังหวัด และได้มีการพูดคุยเรื่องช้าง ซึ่งท่านแจ้งว่ากำลังแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อยู่ ซึ่งเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีสั่งการมา 
ประธานรับทราบเรื่องนี้ และจะพยายามหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ต่อไป 
  ผู้ช่วยเลขานุการ (นายนฤชิต วิมิตตะนันทกุล) เรียนต่อที ่ประชุมว่า ประเด็น 
เรื ่องช้างหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องพยายามดำเนินการแก้ไข แต่เนื ่องจากมีกฎหมายคุ ้มครองการดำเนินการ  
จึงต้องเป็นไปตามกฎหมาย เมื่อรัฐมีนโยบายให้ที่ดินทำกินแก่ประชาชนใช้ประโยชน์ประชาชนอาจได้รับผลกระทบ
จากสัตว์ หากกรรมการท่านใดมีแนวทางแก้ไขอย่างไร ท่านสามารถแจ้งมาที่ผมได้ เพื่อที่จะนำเข้าที่ประชุม 
เพ่ือพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  รองประธานกรรมการ (นางสาวอภินันท์ภรณ์ ใต้หล้าสถาพร) เรียนต่อที่ประชุมว่า  
ที่ผ่านมามีประชาชนร่วมชุมนุมที่หน้าที่ว่าการอำเภอท่าตะเกียบ ประเด็นของการชุมนุม คือ ความขัดแย้งของคน
ในพ้ืนที่ระหว่างผู้ที่รักช้างและเกลียดช้าง เงินเยียวยาความเสียหายที่ไม่เหมาะสม และผลประโยชน์ในพื้นท่ี  

  มติที่ประชุม  รับทราบ และหากกรรมการท่านใดมีข้อมูลหรือข้อเสนอแนะใดขอให้แจ้ง
ผู้ช่วยเลขานุการจังหวัดทราบ เพื่อรวบรวมนำเข้าท่ีประชุมจังหวัดต่อไป 

  เมื่อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้กล่าวขอบคุณ และ  
ปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.    

 
 
 

 
(นางสาวฐิติกานต์  นิรามัย) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
เลขานุการ ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา 
  ผู้จดรายงานการประชุม   





 


